

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid – 19 trong trường học

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 ngày càng diễn biến phức tạp. Để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh trong Nhà trường cũng như cộng đồng, ngoài những biện pháp phòng, chống Covid – 19 Nhà trường đã thông báo, Ban Giám hiệu chỉ đạo Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến và các đơn vị trực thuộc DNTU triển khai thêm một số biện pháp như sau:

Tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên của DNTU và Trường TH – THCS Nguyễn Khuyến tự khai báo hàng ngày về lịch sử di trú của bản thân hàng ngày qua phần mềm có tên gọi: **PHẦN MỀM KHAI BÁO Y TẾ** tại website: <https://ncov.dntu.edu.vn> Ban giám hiệu giao cho Ban Công nghệ Thông tin hướng dẫn các đơn vị quy trình khai báo trên phần mềm, Trường các đơn vị có trách nhiệm tập hợp thông tin khai báo của những thành viên trong đơn vị và nộp về cho Ban chỉ đạo phòng, chống Covid – 19 vào cuối giờ chiều. (Thầy Phạm Đình Sắc – PTB Thường trực: 0983.794.475 và Cô Nguyễn Thị Mên - ủy viên thường trực: 0937.147.258). **Ví dụ** ngày chiều 19/3/2020 nộp báo cáo khai lịch sử hoạt động từ 16h30 ngày 18/3/2020 đến 8h00 ngày 19/3/2020

Cán bộ, giảng viên, nhân viên đến trường làm việc không được ra khỏi trường, kể cả buổi trưa. Những trường hợp cấp bách hoặc cần thiết phải ra ngoài công tác hoặc về nhà buổi trưa phải có giấy đề nghị được Trường đơn vị ký đồng ý, đối với cấp Trường đơn vị phải có ký duyệt của BGH.

Khi đến trường làm việc, cán bộ, giảng viên và nhân viên hạn chế tập trung, trong quá trình trao đổi công việc nên liên hệ qua workchat, zalo hoặc qua điện thoại (ngoại trừ những việc quan trọng cần phải gặp trực tiếp để trao đổi).

Trong thời gian này, BGH cũng như Trường các đơn vị hạn chế việc tiếp khách hàng, đối tác bên ngoài... đối với các công việc mang tính chất cấp bách thì phải có ký duyệt của Hiệu trưởng và được tiếp đón tại Trung tâm Tuyển sinh. Đồng thời Trường các đơn vị triển khai, tuyên truyền cho CB, GV, NV của đơn vị mình, ngoài giờ làm việc nên hạn chế tụ tập ăn uống bên ngoài, tham gia các buổi Hội thảo, tiệc cưới, sinh nhật, liên hoan... để phòng tránh lây lan từ những bệnh nhân đã nhiễm Covid – 19.

Bắt đầu từ ngày 18/3/2020, Phòng Hành chính Tổng hợp triển khai đến Bảo vệ không giải quyết cho bất kỳ sinh viên, phụ huynh hoặc đối tác nào vào trường làm việc và giao dịch, tất cả đều được tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh. Phòng Ký túc xá phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực ký túc xá sau khi sinh viên nội trú chuyển ra ngoài.

Trên đây là một số biện pháp nhằm tăng cường cho việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đề nghị Trường TH – THCS Nguyễn Khuyến và các đơn vị trực thuộc DNTU triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể CB, GV, NV;
- Trường TH – THCS Nguyễn Khuyến;
- SV, Học viên của Trường;
- HĐT (b/c);
- Lưu: VT, HCTH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Đình Sắc